

THƯ CHÚC TẾT

XUÂN KỶ HỢI

2019

Kính gửi: Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên nhà trường

Nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, tôi gửi tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên nhà trường tình cảm chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Khép lại năm 2018, tất cả chúng ta - các cán bộ, viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên, học viên nhà trường hết sức vui mừng và tự hào về những thành tựu đã đạt được. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, tôi biểu dương, chúc mừng những thành công đáng trân trọng mà trường ta đã đạt được trong năm qua. Tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên và học viên nhà trường trong suốt năm qua đã không ngừng cố gắng, nhiệt tình đóng góp trí tuệ và sức lực, đoàn kết, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thưa cán bộ, viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên, học viên thân mến! Bước sang năm 2019, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý phục

vụ, xây dựng nhà trường theo hướng một đại học đa ngành và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, kế hoạch đã đặt ra.

Tôi hy vọng tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống hơn 40 năm xây dựng, phát triển và với đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt, với những thành tựu đã đạt được, cùng tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng của tất cả các thể hệ cán bộ, sinh viên; sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, cơ quan, tổ chức ở trong và ngoài nước, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM của chúng ta sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong năm 2019.

Nhân dịp năm mới, xuân Kỷ Hợi 2019, xin được chúc cán bộ, viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên và học viên và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên từng cương vị công tác, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển của nhà trường.

Thân ái!



TS. BÙI HỮU TOÀN

Quyền Hiệu trưởng – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh